

MDES NEWS UPDATE

เปิดตัวโครงการ “April Series”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ April Series พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Digital Economy Thailand 4.0 : How to Transform Education and eHealthcare Paradigms?” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) จัดโครงการ “April Series 2017” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการร่วมงานประชุมสัมมนาทางด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา และการแพทย์สาธารณสุข 3 งาน เข้าด้วยกัน ได้แก่ งาน Education ICT Forum 2017 งาน Healthcare Technology Summit 2017 และ งาน Innovative School Summit 2017 ภายใต้แนวคิด “How To Reform Education System to Accelerate Thailand 4.0”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยผลักดันด้านการศึกษาและการแพทย์สาธารณสุขโดยสถาบันอุดมศึกษาของไทย จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอนและการบริหารสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ สู่การเป็น Digital University ด้านผู้บริหารโรงเรียน สามารถมี Change Leadership Mind-Set ในการบริหารโรงเรียนให้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมให้การสนับสนุนครูในศตวรรษที่ 21 สำหรับระบบการสาธารณสุขไทย จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพ

ซึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ การเพิ่มโอกาส การได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการสร้างโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยสู่สังคมสูงวัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล



การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และร่างมาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และพัฒนา (ร่าง) ดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลภาครัฐที่เอื้ออำนวยต่อการส่งมอบบริการประชาชน ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คุ่มค่า และการใช้งานอย่างเหมาะสม โดยเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขณะนั้น ซึ่งมีแนวคิดที่จะเตรียมศูนย์ข้อมูลในประเทศให้มีการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของภาคเอกชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลก สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ EGA ได้นำผลการศึกษาจากต่างประเทศ ผลสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย มาวิเคราะห์และสรุปเป็น (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐ และ (ร่าง) มาตรฐานบริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป



เยี่ยมชมโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1 ที่จังหวัดสตูล

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และสื่อมวลชน เยี่ยมชมโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1 (Asia-Africa-Europe-1) ณ สถานีเคเบิลใต้น้ำปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกลุ่มลงทุนจากบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำระหว่างประเทศ ดำเนินการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ำความจุสูงระบบแรกที่มีเส้นทางหลักผ่านประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงไปยัง 17 ประเทศ และเพิ่มวงจรระหว่างประเทศรองรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ บมจ.ทีโอที และประเทศไทย ให้มีความหลากหลายและเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตระยะยาว ซึ่งปัจจุบันระบบเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ AAE-1 มีความคืบหน้าโดยรวมมากกว่า 85 % และมีกำหนดเปิดใช้งานในเส้นทางประเทศไทย-สิงคโปร์ และไทย-ฝรั่งเศส ในไตรมาสสอง ปี 2560 ทั้งนี้ยังมีแผนให้บริการวงจรระหว่างประเทศแก่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และเป็นช่องทางให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าชุมชนต่างๆ ฯลฯ ด้วย



ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงาน “ใต้ร่ม พระบารมี 23 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ พระอุโบสถ วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวรัชญา เนตรแสงทิพย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ เข้าร่วม โดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์คุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นการนำกิจกรรม ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในมิติต่าง ๆ มานำเสนอให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมไทย ณ พระอารามหลวงที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จำนวน 10 วัด ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมความเป็นไทยด้วยการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน หลักของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป



ร่วมฉลองวัน “International Girls in ICT Day” เปิดตัวโครงการฝึกอบรมเยาวชนสตรีไทย ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพด้านไอซีที

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมกับ ITU และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวัน “International Girls in ICT Day” และประกาศเปิดตัวโครงการฝึกอบรมเยาวชนสตรีไทย ภายใต้หัวข้อ “Girls in ICT Day 2017 : Digital Skills for Girls –Target Employment” ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กหญิงและเยาวชนสตรีให้มีความสนใจในการศึกษา และประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT/ไอซีที) นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสแก่เด็กหญิงและเยาวชนสตรีให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ สื่อดิจิทัล และโปรแกรมประยุกต์

สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสตรีไทย ภายใต้หัวข้อ “Girls in ICT Day 2017 : Digital Skills for Girls – Target Employment” มีจำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย (1) หลักสูตร AgriTech entrepreneurship using ICTs (2) หลักสูตร CCNA Security และ (3) หลักสูตร Code your first website มีกลุ่มเป้าหมาย คือเยาวชนสตรีไทยระดับอุดมศึกษา จำนวน 100 คน กำหนดจัดการอบรมฯ ระหว่าง วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ การจัดอบรม ทั้ง 3 หลักสูตร มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมจะนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560

กิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน"

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ@สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ หมู่บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนรับรู้ถึงประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเท่าเทียมและทั่วถึงในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษ และการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพให้กับชุมชน สำหรับจังหวัดสตูล นอกจากจะประกอบอาชีพการทำสวนยางและปาล์มน้ำมัน ยังมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยว โดยเน็ตประชารัฐจะช่วยสร้างโอกาสในการนำจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ สมบูรณ์ที่สุดของไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั่วโลกมากยิ่งขึ้นต่อไป



“ทีโอที” จัดประชุมการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ที่ขอนแก่น

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐให้กับนิติบุคคลผู้ประกอบการ จำนวน 103 ราย ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย การแขวนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง การติดตั้งตู้ Out Door Closure OLT/SW และการติดตั้งอุปกรณ์ปลายทาง พร้อมทั้งได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกับคณะกรรมการคุณธรรมฯ ซึ่ง บมจ.ทีโอที จะดำเนินการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐไปตามหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้าน ภายในปี 2560 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะดำเนินการติดตั้ง จำนวน 13,435 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 55 ของโครงการฯ ทั้งหมด ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

